

Số: 181 /BC-HĐND

Thanh Trị, ngày 11 tháng 12 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện (Trình kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021)**

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-HĐND ngày 16/11/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ban pháp chế HĐND huyện tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND huyện và các cơ quan tư pháp; Dự thảo Nghị quyết, do Thường trực HĐND huyện trình tại kỳ họp. Ban pháp chế thống nhất, trình Hội đồng nhân dân huyện, nội dung thẩm tra như sau:

#### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Ban pháp chế cơ bản nhất trí với đánh giá tình hình thực thi pháp luật năm 2020 như báo cáo của Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và có những đánh giá thêm một số vấn đề sau:

##### **1. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện**

Các báo cáo của UBND huyện đã phản ánh toàn diện, khách quan tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng chính quyền năm 2020. UBND huyện và các ngành đã tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công dân, tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh.

- Công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn huyện luôn được đảm bảo. Lực lượng vũ trang cùng các ngành chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng và các điều kiện phục vụ sẵn sàng chiến đấu; Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao (87 thanh niên); Thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; Tổ chức tập huấn, huấn luyện các lực lượng đúng theo kế hoạch; Công tác tuần tra, canh gác theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP được tăng cường.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững, ổn định. Lực lượng Công an huyện cùng các ngành chức năng đã chủ động tăng cường các biện pháp nắm tình hình, xây dựng triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực. Từ đó công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được đẩy mạnh và đạt được kết quả tích cực. Trong năm 2020 đã điều tra làm rõ 29/33 vụ, 35 đối tượng, tỷ lệ khám phá án đạt 87,88%; triệt xóa các điểm tụ nạn xã hội;



Tai nạn giao thông được kiểm chế; công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm về ma túy được các cơ quan chức năng quan tâm, thực hiện quyết liệt, triệt phá các điểm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy 04 vụ 09 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 34 đối tượng. Công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, đã góp phần quan trọng vào việc tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

- Công tác xây dựng chính quyền được chỉ đạo, triển khai đúng kế hoạch; thực hiện tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện; kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ được chấn chỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện trên nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước.

- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí. Hoạt động của các cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch với nhiều hành thức; nghiêm túc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản theo quy định.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các cơ quan, đơn vị nỗ lực giải quyết. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo về trình tự, thủ tục. Thời hạn, chất lượng, nội dung giải quyết được đảm bảo theo quy định. Hoạt động của Tổ công tác theo Quyết định số: 131/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện về việc thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát huy hiệu quả tích cực, những vụ mới phát sinh được giải quyết kịp thời, một số vụ việc tồn đọng, được các ngành chức năng phối hợp, tập trung giải quyết dứt điểm.

## **2. Báo cáo của các cơ quan tư pháp**

- Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân huyện bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, chất lượng được nâng lên. Kết quả công tác của ngành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, kịp thời phát hiện những vi phạm các quy định của pháp luật từ đó kiến nghị, kháng nghị kịp thời, góp phần khắc phục những sai sót trong quá trình thực thi pháp luật, từ đó các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Tòa án nhân dân huyện đã tập trung giải quyết các loại án, bảo đảm tiến độ và chất lượng, kết quả xét xử các loại án cơ bản đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, tỷ lệ giải quyết các loại án đều vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra; các vụ việc giải quyết được sự đồng tình của các bên tham gia tố tụng không có kháng cáo và kháng nghị chiếm tỷ lệ 92,9%; không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm.

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện, đã nỗ lực phấn đấu, có nhiều giải pháp thực hiện trong công tác thi hành án đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật.



Tích cực rà soát, xác minh, phân loại án chính xác số việc, số tiền có điều kiện và không có điều kiện thi hành; làm tốt công tác tham mưu với Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong công tác thi hành án. Kết quả đạt chỉ tiêu trên giao.

### ***\*Nhận xét, đánh giá chung***

Năm 2020 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; Công tác đấu tranh, phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm được tăng cường; Tai nạn giao thông được kiềm chế; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm thực hiện thường xuyên; Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được kịp thời, đúng quy định. Công tác phối hợp của các cơ quan tư pháp được chặt chẽ, đảm bảo công tác điều tra, khởi tố, xét xử đúng quy định pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn những vấn đề cần phải quan tâm:

Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, xảy ra 33 vụ phạm pháp hình sự (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 09 vụ), chiếm tỷ lệ cao là tội cố ý gây thương tích 12 vụ. Người nghiện ma túy tiếp tục tăng, đã đưa vào quản lý 139 đối tượng dương tính với ma túy (tăng 53 đối tượng so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, có 113 đối tượng nghiện, (tăng 71 đối tượng so với cùng kỳ năm trước); Tình hình vi phạm hành chính và tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp, đã xử lý 44 vụ, 299 đối tượng đánh bạc ăn tiền với nhiều hình thức, (tăng 16 vụ, 112 đối tượng, so với cùng kỳ năm trước).

## **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2021**

Ban Pháp chế thống nhất với những nội dung về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021, trong các báo cáo của UBND, TAND, VKSND, Chi cục THADS huyện. Ban pháp chế HĐND huyện kiến nghị một số vấn đề như sau:

### **1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện**

Chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, có các giải pháp tích cực, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy, xâm hại tình dục trẻ em, cố ý gây thương tích...; Ngành công an tăng cường công tác an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương và cả nước, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

### **2. Đối với các cơ quan tư pháp**

Các cơ quan tiến hành tố tụng, trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án cần có sự phối hợp chặt chẽ, chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng cũng như số lượng giải quyết án, đảm bảo thời hạn tố tụng theo luật định.



### III. TỜ TRÌNH, NGHỊ QUYẾT

Dự thảo Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân huyện năm 2021 (theo Tờ trình số 177 /TTr-HĐND ngày 04/12/2020 của Thường trực HĐND huyện). Ban Pháp chế HĐND huyện, thống nhất với nội dung Tờ trình và báo cáo thẩm tra như sau:

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền; nội dung phù hợp theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế địa phương; quy trình xây dựng và hồ sơ, thủ tục đầy đủ, đủ điều kiện để trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Ban Pháp chế thống nhất đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua.

Trên đây là nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, trình tại kỳ họp lần thứ 17 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

**Nơi nhận:**

- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VP (VT-NC).

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**HỒ VĂN BI**